

BÁO CÁO
Kết quả giám sát năm 2019 của HĐND huyện Thanh Trị

Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 28/6/2018 của HĐND huyện, về chương trình hoạt động giám sát năm 2019. Thường trực HĐND huyện phối hợp với 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện ban hành kế hoạch về thực hiện công tác giám sát năm 2019 và tổ chức thực hiện đạt kết quả cụ thể như sau:

I. Giám sát tại kỳ họp HĐND

Tại các kỳ họp thường lệ và kỳ họp bất thường HĐND tiến hành thực hiện các nhiệm vụ tổ chức theo thẩm quyền là tiến hành bầu cử, bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các ban HĐND, thành viên UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thực hiện các kỳ họp lệ trong năm của HĐND huyện, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND, 02 Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình trước khi trình HĐND xem xét, quyết định. Ngành chức năng được UBND huyện phân công trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, tại các kỳ họp và Chủ tịch UBND huyện giải trình cụ thể, tập trung các vấn đề cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền giải quyết đồng thời cũng đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và thảo luận thống nhất 29 Nghị quyết (trong đó có 16 Nghị quyết thực hiện công tác tổ chức).

Sau các kỳ họp lệ, thường trực HĐND huyện thông báo nhanh tóm tắt kết quả kỳ họp để đại biểu HĐND có thông tin, thông báo với cử tri nơi mình đắc cử và phát hành văn kiện chính thức đúng thời gian luật định.

II. Giám sát giữa 2 kỳ họp

Trên cơ sở Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019, HĐND phân công Thường trực HĐND và 02 Ban HĐND xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giám sát thực hiện đạt kết quả như sau:

1. Thường trực HĐND

Hàng tháng đều có tham dự họp UBND huyện mở rộng để nắm tình hình tiến độ thực hiện trong tháng, quý cũng như đề ra giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Qua theo dõi, thường trực HĐND nhận thấy UBND huyện đã tích cực chủ động trong quản lý điều hành thực hiện với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện thực hiện đảm bảo theo tiến độ đề ra, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện luôn phát triển và ổn định.

Trong hoạt động giám sát, khảo sát Thường trực HĐND cùng với 02 Ban tổ chức các cuộc giám sát khảo sát các chuyên đề theo kế hoạch đề ra tại các đơn vị xã, thị trấn và các ngành có liên quan cụ thể như sau: “Tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn các xã, thị trấn” trên địa bàn huyện, “kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện”, “triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện”, “triển khai thực hiện vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện”, “triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo quyết định 33/QĐ-TTg trên địa bàn huyện”, “hiệu quả hoạt động của các trạm bơm điện trên địa bàn huyện”.

Qua các cuộc giám sát, khảo sát cho thấy các đơn vị và các ngành triển khai và thực hiện tốt các chủ trương đề ra, điều này cho thấy sự quan tâm và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết HĐND; công tác chỉ đạo của Đảng ủy, quản lý điều hành của UBND có sự nhất quán, đồng bộ, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các ngành cũng như các đơn vị xã thị trấn có phân công cán bộ phụ trách theo dõi địa bàn, phụ trách từng lĩnh vực và có sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Ban Kinh tế - xã hội

Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân giám sát tại kỳ họp theo quy định của pháp luật như: thẩm tra Báo cáo của UBND huyện; các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước; báo cáo quyết toán ngân sách; báo cáo xây dựng cơ bản; xem xét các dự thảo Nghị quyết của HĐND và các tờ trình thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội do UBND huyện trình tại kỳ họp.

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2018, Ban KT-XH HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát năm 2019 với 2 chuyên đề giám sát và 4 chuyên đề khảo sát như: “tình hình tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay”, “việc triển khai nguồn vốn sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện từ năm 2017 đến nay”, “kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện từ năm 2017 đến nay”, “tình hình thực hiện quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 26/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng”, “kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2018-2019”, “hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện hỗ trợ cho Hội nông dân huyện từ năm 2016 đến nay”.

Sau khảo sát, giám sát, Ban Kinh tế - xã hội đã thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo kết quả và đề xuất kiến nghị đến HĐND huyện, UBND huyện để xem xét và có chỉ đạo điều chỉnh khắc phục những hạn chế, đồng thời theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị của đoàn sau khảo sát, giám sát; góp phần thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước và Nghị quyết HĐND các cấp.

3. Ban Pháp chế

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân giám sát tại kỳ họp theo quy định của pháp luật như: Xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và lĩnh vực Quốc phòng an ninh, báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện, thẩm tra tờ trình của Thường trực HĐND huyện.

Trong năm Ban đã tổ chức giám sát 2 chuyên đề và 4 cuộc khảo sát với những nội dung như: “Tình hình thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự về công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện”, “việc ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã tại các đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện”, “việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện”, “việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện”, “công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện”, “kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2018-2019”.

Công tác giám sát của Ban có sự đổi mới, kết hợp giữa khảo sát thực tế và giám sát qua văn bản, hồ sơ của các đơn vị chịu sự giám sát; có sự tham gia của đại diện Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, các đoàn thể huyện và các ngành có liên quan để có thêm thông tin đa chiều, đảm bảo các cuộc giám sát được khách quan hơn. Qua giám sát Ban đã nêu ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân đối với các đơn vị chịu sự giám sát để khắc phục, hoàn thiện. Hầu hết các kiến nghị của Ban được các đơn vị, tổ chức tiếp thu và triển khai thực hiện.

Ngoài ra, ban thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND và giữa 02 kỳ họp HĐND huyện về những vấn đề được cử tri quan tâm; phối hợp, tham gia đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện theo chương trình, kế hoạch năm 2019; đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đến địa phương.

III. Nhận xét, đánh giá

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật, đã triển khai, thực hiện hoàn thành nội dung chương trình giám sát theo Nghị đề ra. Trên cơ sở đó Thường trực HĐND và các Ban đã ban hành kế hoạch, xây dựng đề cương báo cáo; thành phần đoàn khảo sát được mở rộng đến các ngành chuyên môn có liên quan. Từ đó, nội dung giám sát, khảo sát được tập trung có trọng tâm, trọng điểm hơn, công khai, dân chủ, đúng pháp luật, không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương được khảo sát. Qua công tác giám sát, khảo sát đã kịp thời phát hiện những vấn đề cần giải quyết về cơ chế chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND địa phương; đóng

góp nhiều ý kiến thiết thực nên chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát ngày càng được nâng lên.

- Công tác kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát được quan tâm chú trọng hơn. Các kiến nghị sau khảo sát được Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các cơ quan, đơn vị, địa phương địa phương tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân còn hạn chế như:

- Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng, các địa phương xem xét, giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát thiếu thường xuyên.

- Thành viên của đoàn, giám sát, khảo sát, tham dự chưa đầy đủ tại các buổi làm việc theo kế hoạch đề ra.

- Hoạt động chất vấn tại kỳ họp chưa nhiều chủ yếu là do thường trực Hội đồng nhân dân gợi ý và các ngành chuyên môn chủ yếu là phát biểu trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri đại biểu ít đặt vấn đề tranh luận tại hội trường.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện chưa tốt các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2019 báo cáo trình kỳ họp thứ 14 HĐND huyện.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy – UBND huyện;
- UB. MTTQVN huyện;
- Đ/b HĐND huyện;
- HĐND - UBND xã - thị trấn;
- Lưu VT, VP.



Nguyễn Hoàng Vĩnh